

ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ

นำเสนอเมื่อ : 18 ก.พ. 2558

รับรู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล แต่ในห้วงการก้าวข้ามสู่ปีใหม่ ไม่ว่าจะปีใหม่สากล ปีใหม่อย่างตรุษจีน หรือปีใหม่ไทยสงกรานต์ ผู้คนจำนวนมากมักให้ความสนใจกับสิ่งที่เป็นสิริมงคล อาทิ ไหว้พระ ทำบุญ ไปจนถึงกระแสความนิยมของ "ปีชง" ที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งกลุ่มเห็นด้วยกับพิธีกรรมแก้ปีชงเพื่อความสบายใจ กับกลุ่มที่มีความเห็นต่อต้านเรื่องปีชง

อย่างไรก็ตามเป็นประเด็นความเห็นต่างระหว่างคนเชื่อ กับคนไม่เชื่อ

อ.มานิช ปรภษาพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย เขียนลงในเว็บไซต์ smartsme.tv เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา ต่อเรื่องนี้ว่า ผมในฐานะอยู่ในแวดวงนี้มานาน ก็เริ่มรู้สึกตะหงิดๆ ในใจเหมือนกันว่ามันอะไรกันนักหนา ชงปีเดียวก็พอทน นี่ชงกันถึง 4 ปี แถมแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ความหนักเบาอีกต่างหาก ผมว่านี่แหละที่เป็นประเด็นที่คนเริ่มรับไม่ได้

อ.มานิช ระบุว่า ตามหลักโหราศาสตร์จีน เรื่องปีชงมีพูดถึงกันมานานมากแล้ว โหราศาสตร์ไทยเองก็มี แต่จะใช้คำว่า "ปีคู่ศัตรู" ชง คืออะไร ชง แปลว่า ปะทะ หรือสิ่งที่อยู่ตรงข้าม พุดงายๆ ก็คือการเผชิญหน้ากับแบบตรงๆ ไม่อ้อมค้อม ไม่มีหลบหลีก ถ้าเป็นภาษานักมวยก็บอกว่าปล่อยหมัดตรงเข้าเต็มเปา ทางโหราศาสตร์ จึงมักจะสรุปว่าปีชงเป็นปีที่ไม่ดี ก็เพราะ อะไรที่อยู่ตรงข้าม ก็คือสิ่งที่แตกต่างกัน เช่น คนละความคิด คนละฝ่าย คนละแนวทาง จึงกลายเป็นศัตรูกันโดยปริยาย

"เมื่อปีเกิดใดที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรู ปีเกิดนั้นจึงต้องระวังตัวเป็นพิเศษ"

และนี่คือที่มาของพิธีแก้ชง สะเดาะเคราะห์ ของแก้ชงต่างๆ ที่มีการโปรโมทให้คุณที่ตกปีชงมาทำพิธีแก้ดวงชะตาเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูมาทำร้ายเราได้ จุดนี้แหละที่ทำให้หลายคนเริ่มใจมดี เพราะดูเหมือนว่าการกำหนดปีชงขึ้นมา ก็เพื่อการพาณิชย์มากกว่าจะเป็นการแก้ชงตามหลักโหราศาสตร์จริงๆ

ถ้านึกย้อนกลับไปในอดีต เวลาพูดถึงปีชงจะมีเพียงปีเดียวคือ ปีนักษัตรที่อยู่ตรงข้าม อย่างปีนี้ปีแพะ ปีนักษัตรที่อยู่ตรงข้ามคือปีฉลู ปีฉลูเป็นปีเดียวที่ชง จะไม่มีปีมะแม ปีมะโรง ปีจอ มารวมชง การกำหนดปีรวมชงเกิดขึ้นไม่นานมานี้ ผมว่าไม่เกิน 5 ปีด้วยซ้ำ

.....เพราะฉะนั้น อย่าไปวิตกให้มากเรื่อง ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท มีสติระลึก

แค่นี้ก็แก้ชงได้ดีกว่าการไปเสียเงินทำพิธี ชื่อของแก้ชง ให้อุ่นวายเปล่าๆ ที่ผมเบื่อบ่อยก็ตรงที่ คนปีชง เวลาเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดี ก็มักจะเหมาโทษว่าเป็นปีชงหมด ทั้งๆที่ไม่เกี่ยวกับปีชงเลยก็มี เช่น ปัญหาที่มันค้างมาจากปีที่แล้ว มาส่งผลปีนี้ หรือตัวเองไปกินเหล้า แล้วยับรถชนคน ก็ไปบอกหา ช่วยเพราะปีชง

แต่ถ้าใครยังกังวลอยู่ ก็ไปทำพิธี ไปทำบุญ ให้จิตใจสบายขึ้นก็ไม่มีใครว่า

นั่นคือความเห็นบางส่วนจากผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ดังนั้นใครเชื่อก็ทำไปเพื่อความสบายใจ แต่อย่าถึงกับมกมาย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เชื่อในเรื่องปีชง ปีนี้มีการนำเสนอบทความแพร่หลายเกี่ยวกับปีชงในลักษณะที่ว่า

ปีฉลู(วัว) ชง 100% โดยตรงกับเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาให้ส่วยเอี้ย และเป็นอริกับปีมะแมโดยตรง มีเคราะห์ถึงเลือดตกยางออก ดวงชะตาจะมีเกณฑ์ประสออุบัติเหตุจนร่างกายได้รับบาดเจ็บ

ปีมะแม(แพะ) ชง 75% ทั้บให้ส่วย กับปีมะแม ส่งผลให้ถูกเอาเปรียบจากเพื่อนฝูงคนสนิท ปีนี้ดวงท่านมีเกณฑ์ประสอทุกขลาภ

ปีจอ(สุนัข) ชง 50% ปีร่วมชงให้ส่วย มีทั้งเฮ้ง (เบียดเบียน) และ ผั่ว (แตกแยก) กับปีมะแมด้วย ทำให้ปีนี้มีคนคอยกลั่นแกล้ง ทำให้ชีวิตท่านพบแต่เรื่องวุ่นวายใจ

ปีมะโรง (งูใหญ่) ชง 25% ปีร่วมชงให้ส่วย ทำให้มีอุปสรรค ก้าวข้ามไม่พ้นเรื่องนานาปัญหา ความมั่นคงในชีวิตที่เคยมีอาจแยลง

รวมทั้งมีการระบุว่าต้องไปไหว้แก้ปีชงที่ไหนอย่างไรบ้าง รวมทั้งช่วงเวลาที่ควรไปนมัสการขอพรพระแก้ปีชง 2558

ถือเป็นเรื่องใครทำแล้วก็เอาที่สบายใจไม่เดือดร้อนใคร...

ขอบคุณที่มาจาก [ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)